



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
29 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 28 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,406 ราย ผู้ป่วยสะสม 249,853 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 1,934 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,343 ราย หายป่วยสะสม 202,271 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 45,648 ราย อาการหนัก 1,806 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 คน ฉีดวัคซีนสะสม 9,147,512 ล้านโดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 182,175,791 ราย เสียชีวิต 3,944,923 ราย รักษาหาย 166,730,132 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **บังกลาเทศ รัสเซีย ออสเตรเลีย** สายพันธุ์เดลตาระบาดหนัก รัฐบาลต้องประกาศล็อกดาวน์อีกครั้ง **อินโดนีเซีย** สายพันธุ์เดลตาก่อให้เกิดการระบาดระลอกใหม่รวมทั้งในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว จนวิตกว่าสถานพยาบาลอาจไม่สามารถรองรับผู้ป่วยรอบใหม่ได้ **อินเดีย** นายกฯ ขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือจนลั่นจะไม่ฉีดวัคซีน **อิสราเอล** เรียก ร้องกลุ่มวัยรุ่นฉีดวัคซีนหลังสายพันธุ์เดลตาระบาด **ฟิลิปปินส์** รั่ววัคซีนซิโนแวคชุดใหม่จากจีน **อิตาลี** ประกาศให้ 20 รัฐอยู่ในสถานะสีขาว ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การควบคุมเคลื่อนย้าย-แรงงานหลังปิดแคมป์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov, อินโฟเคสท์

-ปลัด สธ. ประชุมทางไกลกับผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.สสจ. ผอ.รพศ/รพท. เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด 19 หลังสคบ.ให้ปิดแคมป์ก่อสร้างทำให้มีผู้เดินทางกลับบ้าน โดยให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตฯ เปิด EOC ทุกวันและดำเนินการ 4 ด้าน 1.ด้านบุคลากร ขอกำลังสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคมาช่วยดูแลผู้ป่วยสีเขียวและสีแดงใน กทม. โดยรพ.บุษราคัมจะเปิดเฟส 3 อีกพันกว่าเตียง และเปิด Cohort ICU ที่รพ.สนาม มทบ.11 อีก 58 เตียง และเตียงสีเขียวอีก 128 เตียง ในวันที่ 2 ก.ค. ได้รับการสนับสนุนกำลังคนจากเครือรพ.ธนบุรี ส่วนรพ.ม.ธรรมศาสตร์ รามาธิบดี วัชรพยาบาล 3 แห่ง เปิดอีก 50 เตียง และรพ.พลังแผ่นดินอีก 25 เตียง รวมสัปดาห์หน้าจะมีเตียงสีแดงเพิ่มอีก 133 เตียง พร้อมทั้งขอให้แพทย์เฉพาะทาง แพทย์จบใหม่ และพยาบาล มาช่วย 1 เดือน และให้ สบข.จัดอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 2.ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขต รายงานจำนวนเตียงทุกระดับในเขตสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน และสต็อกยา เวชภัณฑ์ ชุด PPE เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภาพรวมทั้งเขตสุขภาพ 3.การป้องกันควบคุมโรค ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Bubble and Seal ยุทธการขนมกรก ส่งอสม.ติดตามสำรวจผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4.ให้เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ให้เสร็จภายใน ส.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : สวท.

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การปิดแคมป์คนงานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานหรือการเดินทางของประชาชนเพื่อกลับภูมิลำเนา กรมฯ จึงทำหน้าที่สื่อขอความร่วมมือถึงผู้ว่าฯ ในฐานะประธาน กกก.โรคติดต่อจังหวัด ให้ตั้งทีมค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันโรคในทุกอำเภอ หมู่บ้าน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นและอยู่ในที่ที่กักจนครบ 14 วัน ขอความร่วมมือทุกจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางที่ สคบ.กำหนด ตั้งแต่ตรวจ คัดกรอง เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม การเข้าออกจากจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. ให้สัมภาษณ์กรณีแรงงานมีการเคลื่อนย้ายออกต่างจังหวัดจำนวนมาก ว่า มีนโยบายให้แรงงานอยู่ในแคมป์ ไม่ให้เคลื่อนย้าย และจะเยียวยาเฉพาะคนที่อยู่ในแคมป์ กรณีมีการเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดจะต้องถูกกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยจะกำชับไปในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ให้เข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-หลายจังหวัดมีมาตรการเฝ้าระวังคนจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด อย่างเข้มงวด โดย จ.อุบลราชธานี กักตัวคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง 233 คน ตรวจพบติดเชื้อเพิ่ม 9 คน ในจำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นผู้ติดเชื้อมาจาก กทม. ที่ยอมรับว่าตั้งใจกลับมารักษาที่บ้าน เพราะกทม.ไม่มีรพ. เช่นเดียวกับ จ.กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม 7 คน จ.หนองคาย ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน และ จ.นครพนม ในช่วงวันที่ 27-28 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 คน เป็นแรงงานที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด

-ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือหลังจากที่ปิดไซต์ก่อสร้างและแคมป์คนงาน มีโอกาสที่แรงงานจะย้ายออก โดยเบื้องต้น สคบ. ได้แจ้งให้กกก.โรคติดต่อแต่ละจังหวัดรับทราบก่อน

ออกมาตรการแล้วทำให้เร่งติดตามตัวทันที เชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มอีกเพราะเมื่อติดตามกลุ่มแรงงานเหล่านี้แล้วต้องตรวจหาเชื้อเชิงรุก จึงอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุ คำสั่งปิดแคมป์แรงงาน 30 วันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ได้ออกมาเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 แต่การเน้นไปที่แรงงานเป็นเพราะนายกฯ หาคมนำรับแทนตัวเองที่ไม่สามารถบริหารสถานการณ์ได้

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นโยบายปิดแคมป์ก่อสร้างของรัฐบาลกลายเป็นปรากฏการณ์ฝั่งแตก ซึ่งเกิดจากปัญหาความด้อยประสิทธิภาพในการสื่อสารในภาวะวิกฤตของรัฐบาล

## 2.ประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. ระบุ ผู้ที่กล่าวหาเรื่องวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพต่ำและราคาสูงเป็นคนหน้าเดิม จึงสงสัยว่ามีนัยทางการเมืองแอบแฝง วัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาให้ประชาชนเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองจาก WHO แล้ว มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ WHO ยอมรับ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ สธ.ได้ติดต่อนำเข้าเช่นกันแต่ผู้ผลิตขอเลื่อนการจัดส่งจากไตรมาส 3 เป็นไตรมาส 4 สะท้อนให้เห็นว่าการจัดหาวัคซีนไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น สิ่งที่ได้มาก่อนต้องรีบจัดหา ส่วนที่กล่าวหาว่าวัคซีนที่ไทยซื้อมีราคาแพงมากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ ntiontv.

-ปลัด สธ. กล่าวว่า คกก.วิชาการในคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ และอนุกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในคกก.วัคซีนแห่งชาติ เผยผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีน Coronavac ของบริษัทซิโนแวค พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ สามารถลดการติดเชื้อโควิด 19 ได้ ร้อยละ 71-91 และลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 95 ยังไม่มีรายงานว่าผู้ได้รับวัคซีนครบแล้วเสียชีวิตจากโควิด ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้นอยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, newtv, bangkokbiznews, สำนักข่าวไทย, TNN)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันโรค ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ซึ่งยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา ผู้ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ห่าง 14 วัน ในภูเก็ต พบป้องกันได้ร้อยละ 90.7 สมุทรสาคร ร้อยละ 90.5 เชียงราย ร้อยละ 82.8 ภาพรวมของกรมควบคุมโรค ร้อยละ 70.9 หากฉีดเข็มเดียวป้องกันได้ประมาณร้อยละ 39.4 กำลังศึกษาประสิทธิผลต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมถึงประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลตา ซึ่งต้องใช้ข้อมูลช่วง มิ.ย.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ newtv.

-อ.ย. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง นพ.สสจ.-ผอ.รพ. ระบุ วัคซีนซิโนแวค รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) มีลักษณะรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในขวดวัคซีน ไม่หายไปหลังเขย่า คาดเกิดจากกระบวนการเก็บรักษา หากพบให้ระงับการฉีดพร้อมแจ้ง อ.ย.ทราบ

## 3.เชื้อไวรัสกลายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thansettakij, pptvhd, js100, mcot, ทิวช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงถึงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อโควิด 19 ในไทย ว่า จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อตั้งแต่ เม.ย.-27 มิ.ย. พบเป็นสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) 7,859 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.31 เดลตา (อินเดีย) 1,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.30 เบตา (แอฟริกาใต้) 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.39 ภาพรวมในภูมิภาคมีสัดส่วนสายพันธุ์เดลตา ร้อยละ 5 ส่วน กทม. ร้อยละ 30 คาดว่าอีก 2-3 เดือน สายพันธุ์เดลตาใน กทม. อาจมากกว่าอัลฟา และภาคใต้ พบที่ จ.นราธิวาส แล้ว 2 ราย ข้ามมาจากรัฐเคดาห์ นอกจากนี้ ยังพบสายพันธุ์เบตา 1 รายใน กทม. เป็นพ่อติดจากลูกชายที่เดินทางมาเยี่ยมจากนราธิวาส

## 4.ปรับแผนดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า)

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า มีการเตรียมการเรื่องการรักษาตัวที่บ้านแล้ว เหลือเพียงการลงรายละเอียดและกำหนดให้ชัดเจน ซึ่งหากรักษาในรพ. 10 วัน แล้วอีก 4 วันไปดูแลที่บ้าน จะช่วยทำให้เตียงว่างขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ การติดตามกลุ่มคนที่ออกมาดูแลตัวที่บ้าน 4 วัน ส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง รมว.สธ.ได้ร่วมมือกับ กทม. เปิดรพ.ไอซียูสนาม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaipbs, mthai, จส.100, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, สำนักข่าวไทย, ทิวช่อง 3, 7, 9)

-อธิบดีกรมการแพทย์ เผยแนวทางการดูแลตัวเองที่บ้าน ต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่มีอาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียวหรือมีผู้ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะอ้วน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์ และผู้ป่วยยินยอมแยกตัวในที่ที่ตนเองอย่างเคร่งครัด จะทำในกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่และผู้ป่วยที่รักษาตัวครบ 10 วันแล้วไม่มีปัญหา โดยแจกปรอทวัดไข้ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดให้ผู้ติดเชื้อวัดผลวันละ 2 ครั้ง และรายงานให้แพทย์ทราบ พร้อมทั้งมีงบประมาณสำหรับอาหาร 3 มื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบจัดส่งอาหารและยาเช่น ฟาวิพิราเวียร์ หรือฟ้าทะลายโจร สำหรับข้อปฏิบัติตัวของผู้ป่วย

1. ห้ามเยี่ยมระหว่างแยกกักตัวที่บ้าน
2. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเด็กอย่างเด็ดขาด รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
5. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกมาจากที่พัก
6. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
7. แยกซักเสื้อผ้า ของใช้และเครื่องนอน และใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากมีอาการแย่ง เช่น หอบเหนื่อย ใช้สูลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อรพ. พร้อมใส่หน้ากากอนามัยและเดินทางไปพบแพทย์ โดยรถยนต์ส่วนตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, bangkokbiznews, ทิวช่อง 9, NBT, TNN)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย แนวทาง Home Isolation อยู่ภายใต้การพิจารณาของบุคลากรการแพทย์ และมีการติดตามอาการ หากอาการเปลี่ยนแปลงจะมีระบบส่งต่อไปรพ. ได้หรือกับภาคเอกชนพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ระบบติดตามตัว ระบบข้อความแจ้งเตือน และระบบการรายงานผลออกซิเจนและอุณหภูมิ ไปยังรพ. ที่ดูแล โดยแนวทางดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้ววันนี้ (28 มิ.ย.) เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ

#### 5.เสนอใช้ร้านยาชุมชนกระจายยาสมุนไพรตีดวงจรโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดคลับเฮาส์ในหัวข้อ “ร้านยาตีดวงจรโควิดในชุมชน” โดยแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในภาวะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น การดูแลสุขภาพเป็นทางเลือกที่สำคัญ ประชาชนควรต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสามารถใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาเบื้องต้น ร้านยาจึงควรเป็นตัวแทนของชุมชนในการให้ข้อมูลความรู้และกระจายสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถดูแลและป้องกันการลุกลามของเชื้อโควิดได้ คือ ฟ้าทะลายโจรตลอดจนยาอมแก้ไอ และยาลดไข้ นอกจากนี้ ควรออกคู่มือและใช้วิธี tele-pharmacy โดยเชื่อมโยงกับกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นระบบที่เคยทำได้ผลและรวดเร็ว แต่อาจต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

#### 6.การจัดหาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, mcot)

-นายเจมส์ ทีก ประธาน บ. แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จก. เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ. - มิ.ย. บริษัทส่งมอบวัคซีนให้สธ.แล้ว 4.7 ล้านโดส และภายในสัปดาห์นี้จะส่งมอบวัคซีนให้อีก 1.3 ล้านโดส ครบ 6 ล้านโดส ตามแผนการจัดหาวัคซีน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย ส่วนบ. สยามไบโอไซเอนซ์ จะผลิตวัคซีนได้ 180 ล้านโดสในปี นี้ ซึ่งประมาณ 60 ล้านโดส จะเป็นของไทย ที่เหลือเป็นของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมกับเริ่มส่งออกวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ ในต้นเดือน ก.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ ประเด็นลึก, ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thebangkokinsight, ch7, springnews, thestandard, pptvhd36)

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟซบุ๊กว่า ประเทศไทยต้องมีวัคซีนให้ฉีดเดือนละ 15 ล้านโดส ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชนพร้อมฉีดวัคซีนทุกวันเพื่อให้ถึงเป้า เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ แต่ปัญหาคือมีวัคซีนน้อย วัคซีนแอสตราเซนเนกามีแนวโน้มส่งมอบไม่ครบตามสัญญา ส่วนซิโนแวคพร้อมส่งแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าวัคซีนอื่น ต้องทำทุกวิถีทางให้ได้ไฟเซอร์ โมเดอร์นา มาให้เร็วที่สุด หากรัฐบาลทำไม่ได้ก็ควรพิจารณาออก

#### 7.โรงงานไม่ปิดทำความสะอาดหลังพบผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, 77 kaoded, ch7)

-คนงาน บ. ไทยการ์เม้นท์เอ็กซ์พอร์ต จก. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ยอมเข้าทำงานเนื่องจากมีเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิดจำนวนมาก แต่บริษัทไม่ยอมปิดโรงงานเพื่อทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ สสอ.ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ได้เดินทางเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อจะหาข้อสรุป

#### 8.ล່ารายชื่อปลดคนพ.ยง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ

-มีการล່ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลดคนพ.ยง ออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เนื่องจากในฐานะเป็นที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ให้กับรัฐบาล แต่มีความเห็นด้านวัคซีนไม่เป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการ และสนับสนุนวัคซีนที่ต่อประสิทธิภาพอย่างซิโนแวค โดยไม่มีหลักฐาน

ทางวิชาการมารองรับ

### 9. คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, mcot, springnews, innnews)

- **นทบุรี** จนท.นำแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด 19 กว่า 60 คน ออกจากโรงงานทอผ้าส่งไปรักษาที่รพ.สนาม นครราชสีมา ข่างทาสีจากแคมป์คนงานย่านหัวลำโพงอพยพมาทำงานที่นครราชสีมา พักรวมกับคนงานอื่นในแคมป์คนงานสร้างตึกแฝด รพ.มหาธาตุฯ ตรวจพบติดเชื้อโควิดแล้ว 8 ราย **สมุทรปราการ** ผู้ติดเชื้อเกือบ 400 ราย **พระนครศรีอยุธยา** สั่งปิดโรงเรียนต่อ 2 สัปดาห์ ปิดโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน หลังพบติดเชื้อ 251 ราย **พังงา** คลัสเตอร์แพปลา อ.คุระบุรี ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย เป็นเมียนมาทั้งหมด **ตาก** คลัสเตอร์โรงงานเย็บผ้า ชุมชนบ้านแม่ตาว ตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 59 ราย รวมผู้ป่วยคลัสเตอร์นี้ 587 ราย **ลำปาง** พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย

### 10. ตารางตั้งติดโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ไทยรัฐ

- **แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์** ประกาศว่า ติดเชื้อโควิด 19 โดยก่อนหน้านี้มีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ จึงไปเข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. และผลเป็นบวก ขณะนี้เข้ารับการรักษาในรพ. โดยมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวติดเชื้อรวม 8 ราย ส่วนทีมไลน์สำคัญคือ ร่วมงานที่กองทัพอากาศ เมื่อ 23 มิ.ย. ขณะที่ ผบ.ท.ซึ่งมอบรางวัลและถ่ายรูปกับน.ส.เขมนิจ ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีการใส่หน้ากากอนามัยทั้ง 2 ฝ่าย จึงไม่ต้องกักตัวแต่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน

**มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)

- นายกฯ ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังมีประกาศปิดพื้นที่และกิจการในกทม. ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนใต้ รวม 10 จังหวัด ด้าน เลขาธิการสภาพัฒนาฯ เปิดเผยว่า ได้ขอสรุปที่จะใช้เงินเยียวยา 7,500 ล้านบาท ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมาจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาท และกองทุนประกันสังคม 3,500 ล้านบาท จะเสนอครม.อนุมัติหลักการ วันที่ 29 มิ.ย. และเสนอให้ ครม.อนุมัติวงเงิน วันที่ 6 ก.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, newtv, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus, innnews, สำนักข่าวไทย)

- รว.สธ. สั่งการให้ นพ.สสจ.ทุกจังหวัด บริหารจัดการรพ.ในจังหวัดให้เป็นเครือข่าย ตรวจสอบทรัพยากร ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตฯ บริหารรพ.ทุกแห่ง ส่วนยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ผอ.อภ. รายงานว่าอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับอย. เพื่อผลิตยาฟ้าวิพิราเวียร์ คาดว่าจะทราบผลกลางเดือน ก.ค. นี้ และเริ่มผลิตได้ในเดือน ส.ค. กำลังการผลิต 2 ล้านเม็ดต่อเดือน เป็นส่วนเสริมจากที่มีการนำเข้า ส่วนแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันของคกก.โรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ จะหารือกับเจ้าของพื้นที่ตั้งรพ.บุษราคัมเพื่อขอใช้พื้นที่ต่อ โดยจะเปิดฮออลล์เพิ่มเพื่อขยายเตียงให้ได้อีกหลายพันเตียง ส่วนรพ.สนาม มทบ.11 จะมี Cohort-ICU ด้วย คาดว่ารองรับได้ 180 กว่าเตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** ช่อง 9

- ร.ม.ช.สธ. เปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จ.ระยอง โดย รพ.สงฆ์ ร่วมกับ รพ.พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมกล่าวว่า พระสงฆ์ต้องรับกนิมนต์ใกล้ชิดญาติโยมและทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสี่ยงได้รับเชื้อโควิด 19 จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะพระสงฆ์อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 โรค และกลุ่มที่จำวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและมรณภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวท., สำนักข่าวไทย)

- กรมการแพทย์ เผย ผลการให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อถึง 27 มิ.ย. 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 500,000 โดส แบ่งเป็น sinovac ฉีดครบสองเข็ม 320,000 โดส และ AstraZeneca 180,000 โดส พบผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย ร้อยละ 0.40 และพบมีผู้มีการรุนแรงต้องส่งรพ.เพียง 14 ราย ติดตามผลการรักษาทุกรายมีอาการปกติ ตั้งเป้าเร่งฉีดวันละ 15,000-20,000 คน ให้ครอบคลุมประชากรของกทม.และปริมณฑลมากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ posttoday

อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร ติดป้ายงดรับต่างด้าวชั่วคราว ว่า เกิดจากมีผู้ว่าจ้างนำคนงานที่ติดโควิด 19 จำนวนมากมาทิ้งไว้โดยไม่ได้มีการประสานงานล่วงหน้า ทำให้เกิดปัญหาการติดเชื้อมกับผู้สัญจรและชุมชน ขอย้ำว่าหากจะเดินทางมาที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อ สธ. ให้ประสานงานที่เบอร์ 09 5739 3922 ก่อน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยตั้งแต่ 30 เม.ย. - 24 มิ.ย. 2564 ศูนย์แรกรับและส่งต่อ สธ. ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแล้ว 4,154 ราย แบ่งเป็นคนไทย 1,680 ราย คนต่างชาติ 2,474 ราย ขณะนี้มีการครองเตียง 190 ราย เป็นคนไทย 14 ราย ต่างด้าว 176 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่องแนวทางการรักษาคนไข้โควิด 19 ของกรมการแพทย์ ไม่ให้ปื้ม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หัวใจเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 และโฆษก ศบค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ 10 ตรวจสอบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง พื้นที่ อ.เมืองยโสธร ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และรพ.ในพื้นที่ มีผู้มารับบริการกว่า 1,000 คน ต่างพึงพอใจในการให้บริการและมั่นใจมากขึ้นหลังฉีดวัคซีนแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thailandplus</p> <p>-รองปลัด ก.ยุติธรรม เผย ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ยังควบคุมการระบาดได้ดี มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รักษาหายสะสม 32,454 ราย หรือ 90% ของผู้ป่วยทั้งหมด ขณะนี้มีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่สามารถคืนพื้นที่เป็นแดนปลอดเชื้อได้เกือบทั้งหมด ส่วนผู้ติดเชืวยังคงรักษา คาดว่าจะหายทั้งหมดและเข้าสู่กระบวนการลดสถานะจากเรือนจำสีแดงได้ช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวถึงการเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ว่า หลังได้รับคำสั่งจากนายกฯ ได้เพิ่มเตียงในรพ.และรพ.สนามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. โดยผู้ป่วยสีเขียว เพิ่มอีก 500 เตียง เปิดรับ 1 ก.ค.นี้ รวมเป็น 3,000 เตียง ส่วนผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองเพิ่ม 526 เตียง จะเปิดรับผู้ป่วยได้ 2 ก.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ผู้ว่าฯ พิชญะโลภ เปิดเผยว่า ผู้ที่กลับมาจาก กทม.หรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงต้องกักตัวทุกราย ผู้ที่ป่วยแล้วหาเตียงไม่ได้ ต้องการมารักษาตัวที่บ้านเกิด ให้เดินทางไปที่รพ.ประจำอำเภอ ส่วนผู้ที่ไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือไม่ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรีที่รพ.แต่ละอำเภอ</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</b>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, ผจก., nationtv, 77kaoded)</p> <p>-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิดร้านท่อมชงชา ซึ่งเขตฯ 8 ร่วมกับสสจ.หนองคาย รพ.หนองคาย รพช. สสอ. และรพ.สต. ใน จ.หนองคาย ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การใช้ประโยชน์ การสร้างรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธิต แลกเปลี่ยนและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ชื่อร้าน ท่อมชงชา โดย "ท่อม" หมายถึงกระท่อม "ชง" หมายถึงกัญชง และ "ชา" หมายถึงกัญชา นำร่องที่รพ.หนองคายเป็นแห่งแรกของจังหวัด</p> <p>นพ.มานพ ฉลาดชัยภูมิจ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง นครพนมท่อมชงชา ที่รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.นครพนม เป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เน้นนำเด็กต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ควรรับประทาน</p>	-
<p><b>ต้นแบบส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thailandplus, ChiangmaiNews, moneyandbanking)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียน ภายใต้กิจกรรม 1) รณรงค์ ขยับแปรง 2 นาที 2) ส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันผ่านการประกวดแต่งเพลงประกอบทำต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3) เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วประเทศ 961 เครือข่าย ครอบคลุม 7,926 โรงเรียน ปีนี้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 54 โรงเรียน ทั้งนี้ พบปัญหาฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ถึงร้อยละ 53 เด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 76 และเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52 และเด็กวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน เพียงร้อยละ 30</p>	-